



สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สรุปข่าวประจำสัปดาห์



วันที่ 8-14 มิถุนายน 2554

จับตา"ข้าวถุง"ฉวยจังหวะขึ้นราคาหลังต้นทุนเริ่มขยับ-รับนโยบายรัฐชี้ทิศทาง

น.ส.กอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาข้าวในขณะนี้ว่า ราคาข้าวได้ปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเป็นการปรับตัวสูงขึ้นทุกชนิด เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว ข้าวเจ้า ข้าวปทุม ราคาสูงขึ้นตันละ 1,000 บาท มีสาเหตุจากในช่วงนี้เป็นช่วงปลายฤดูส่งผลให้ปริมาณข้าวลดลง อีกทั้งโรงสีขนาดใหญ่ได้เพิ่มกำลังการผลิตถึงเดือนละ 1 แสนตัน และมีการรับซื้อข้าวเปลือกไว้เพื่อรอคูนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่

"คาดว่าราคาข้าวที่ปรับเพิ่มขึ้นจากปัจจัยต่างๆ อาจส่งผลกระทบต่อราคาข้าวถุง โดยอาจจะมีการปรับราคาขึ้นได้ เนื่องจากต้นทุนราคาข้าวเปลือกแพงขึ้น อย่างไรก็ตาม คงต้องรอดูสถานการณ์อีกครั้งว่าทางผู้ประกอบการจะขอปรับขึ้นราคาหรือไม่ ขณะเดียวกันการปรับขึ้นราคาข้าวถุงก็จะต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกรมการค้าภายในที่จะอนุมัติให้มีการปรับขึ้นราคาข้าวถุงหรือไม่ แต่ขณะนี้ยังไม่มีการปรับราคาข้าวถุง" น.ส.กอบสุขกล่าว

ส่วนแนวโน้มราคาข้าวจะมีการลดลงจากราคาที่เป็นอยู่ในขณะนี้หรือไม่ นั้น คงยังไม่สามารถตอบได้ เนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างประกอบ ซึ่งปริมาณผลผลิตข้าวใหม่จะออกในช่วงเดือนกรกฎาคม และเมื่อผลผลิตข้าวออกมาแล้วก็ต้องรอดูนโยบายของรัฐบาลจะออกมาอย่างไร โดยทิศทางราคาข้าวก็จะมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์อยู่เสมอ

น.ส.กอบสุขกล่าวอีกว่า สำหรับการส่งออกข้าวทั้งปี 2554 คาดการณ์ว่าจะส่งออกได้ปริมาณ 10 ล้านตันตามที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าไว้แน่นอน ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยสามารถส่งออกข้าวได้ปริมาณ 1 ล้านตันต่อเดือน อีกทั้งไทยยังสามารถส่งออกข้าวหนึ่งได้เพิ่มถึง 70% นอกจากนี้ ยังพบบางประเทศที่มีการนำเข้าข้าวไทยเพิ่มมากขึ้น อาทิ บังกลาเทศ มีการนำเข้าข้าวหนึ่งของไทยเพิ่มขึ้นจากที่ไม่เคยนำเข้ามาก่อน โดยนำเข้าข้าวหนึ่งจากไทยตั้งแต่ปลายปี 2553 ถึงปัจจุบัน 5-6 แสนตัน และจีนก็มีการนำเข้าไทยเพิ่มขึ้น

ส่วนปัญหาการส่งออกข้าวไทยยังคงมีปัญหาในเรื่องของระบบโลจิสติกส์ แรงงาน รวมทั้งปัญหาเรื่องของการส่งมอบข้าว แต่ปัญหาดังกล่าวก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อปริมาณการส่งออกข้าวของไทย นอกจากนี้ ปัญหาดังกล่าวโดยเฉพาะแรงงานชนชาวยุโรป พบว่าขณะนี้ไทยขาดแรงงานกลุ่มนี้มาก ซึ่งทำเรื่องทุกจุดในขณะนี้งานแรงงานกลุ่มดังกล่าว ซึ่งส่งผลให้งานดำเนินการไปอย่างล่าช้า อย่างไรก็ตาม ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแล

ที่มา คมชัดลึก

ดูข่าว 2 ล้านตันสวม"จ่านำ"โรงสีเกินพท.ชนะ-พันทนาไรหมื่นล้าน

ตลาดข้าวปั่นป่วนหนัก หลังโรงสีแหกวันซื้อข้าวกักตุนเกินกำหนดรองรับผู้ส่งออก รอพรรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลนำโครงการรับจำนำมาใช้ ดันข้าวเข้าสวมสิทธิโครงการทันที คาดยอดตุนเฉียด 2 ล้านตัน พาณิชย์รับตลาดข้าวโลกจับตามผลเลือกตั้งไทย ลุ้นนโยบายดูแลราคาข้าวรัฐ ขณะที่ผู้ส่งออกรับการเมืองปั่นตลาดข้าว แห่งสร้างความหวังดันราคา กดดันต้นทุนสูงตามกระแทกขัดแย้งขึ้น

นายชาญชัย วัชรานานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย เปิดเผยว่า นโยบายพรรคเพื่อไทยของพรรคการเมืองขณะนี้ มีส่วนทำให้ราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะจากการประกาศของพรรคเพื่อไทย ที่กำหนดให้มี

โครงการรับจำนำข้าวเปลือกในราคาตันละ 1.5 หมื่นบาท ทำให้ราคาข้าวขณะนี้เริ่มปรับเพิ่มขึ้น เช่น ข้าวเปลือก 5% ตันละ 1.3-1.4 หมื่นบาทจากก่อนหน้านี้ ราคาเฉลี่ยไม่ถึงตันละ 1.3 หมื่นบาท

"การประกาศนโยบายของพรรคเพื่อไทยทำให้ราคาข้าวดีขึ้นมาก มันเป็นไปตามเรตติ้ง ผมไม่ได้เชียร์ แต่ราคาข้าวควรจะปรับเพิ่มขึ้นนานแล้ว แต่เป็นเพราะรัฐบาลจ่ายชดเชยเงินให้ คนทั้งโลกกินข้าวถูก จึงทำให้ราคาไม่สูงเท่าที่ควร ทั้งที่ราคาสินค้าเกษตรอื่นปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งโรงสีไม่ได้เรียกร้องให้มีโครงการรับจำนำ เพราะทั้งสองโครงการมีข้อดีข้อด้อยต่างกัน แต่ไม่เห็นด้วยที่พรรคการเมืองบางพรรคออกมาระบุว่าโรงสีทุจริตในโครงการรับจำนำทั้งที่ไม่มีหลักฐานเป็นการกล่าวหาอย่างไรความรับผิดชอบอย่างมาก" นายชาญชัยกล่าว

เมื่อถามว่าโรงสีพยายามถือข้าวไว้ในมือ เพื่อรอผลการเลือกตั้งและคาดว่าจะมีการนำโครงการรับจำนำกลับมาอีกครั้งนั้น นายชาญชัย กล่าวว่า เป็นไปไม่ได้เพราะปริมาณข้าวที่ส่งออก มากกว่า 4 ล้านตันช่วงที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่าโรงสียอมขายข้าวให้ผู้ส่งออก ระบบการค้าเดินหน้าไปตามปกติ แต่ที่คำสั่งซื้อข้าวกับโรงสีชะลอตัวน่าจะเป็นเพราะผู้ส่งออกเองต้องการรอราคาข้าวที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น จากเฉลี่ย 400 ดอลลาร์ต่อตัน เป็น 600 ดอลลาร์ต่อตัน

แหล่งข่าวจากวงการค้าข้าว กล่าวว่า ราคาข้าวขณะนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งเป็นผลจากโรงสีข้าวเล็งเห็นว่า พรรคเพื่อไทยน่าจะจัดตั้งรัฐบาลและนำโครงการรับจำนำข้าวกลับมาใช้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการโรงสีที่เป็นเครื่องมือหลักของโครงการ ทำให้เริ่มมีการเก็บข้าวไม่ยอมขายให้ผู้ส่งออก ส่งผลเชิงจิตวิทยาให้ราคาข้าวปรับตัวเพิ่มขึ้น

แหล่งข่าว กล่าวว่า บรรดาโรงสีภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สมัคร ส.ส.หรือเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองใหญ่พรรคหนึ่ง ต่างมีความเห็นตรงกันว่าพรรคเพื่อไทยมีโอกาสชนะและจัดตั้งรัฐบาลได้ ซึ่งจะผลักดันโครงการรับจำนำข้าวกลับมาใช้ทันทีตามที่ได้หาเสียงไว้ จึงเร่งกว้านซื้อข้าวในราคาต่ำประมาณ 8-9 พันบาทต่อตัน ซึ่งหากหลังวันที่ 3 ก.ค.พรรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จ จะมีวิธีการให้ข้าวที่กักตุนไว้เข้าสู่โครงการรับจำนำที่จะเปิดขึ้น คาดว่าจะเป็นปลายเดือน ก.ค.-ส.ค.ในราคา 1.5 หมื่นบาท

"ราคาข้าวได้สูงขึ้นทุกขณะ เพราะกังวลว่าพรรคเพื่อไทยมาแน่ ซึ่งการกว้านซื้อ กักตุนคราวนี้เขาเล็งกันแล้วว่าไม่มีทางเสียหาย หากผู้ส่งออกจะมาซื้อต้องไล่ซื้อในราคาสูงขึ้น หรือหากผู้ส่งออกไม่ซื้อ เขาก็สามารถนำเข้าโครงการจำนำได้ในอดีตก็เคยทำมาแล้ว จึงปิดประตูขาดทุนแน่นอน วงจรเดิมๆ จะกลับมาอีกครั้ง"

แหล่งข่าว กล่าวว่า เท่าที่ได้ประเมินขณะนี้โรงสีภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างได้กว้านซื้อข้าวและเก็บไว้ในยุ้งฉางประมาณ 40-60% ของปริมาณความจุยุ้งฉางหรือประมาณ 1.8 ล้านตันข้าวเปลือก จากปริมาณความจุยุ้งฉางภาคเหนือตอนบน 2 แสนตัน ภาคเหนือตอนล่าง 1.2 ล้านตัน ภาคกลางและภาคตะวันออก 3 ล้านตัน ภาคอีสาน 1.5 ล้านตัน ภาคใต้ 1 แสนตัน แต่ที่จะมีกว้านซื้อเก็บจะอยู่ที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง

หลังจากตุนข้าวแล้วพวกนี้จะหันมาเล่นเกมนับราคา ซึ่งตอนนี้นั่งจิ้มเครื่องคิดเลขกันแล้ว ไม่ต่ำกว่าหมื่นล้านบาท ที่เขาจะปั่นกำไร ปั่นราคากัน ซึ่งการที่บอกว่าตัวเลขส่งออกสูงแต่ละเดือนไม่กักตุนนั้นไม่จริง เพราะตัวเลขที่ส่งออกสูงมาจากข้าวรัฐบาลส่วนที่ขายออกไปก่อนหน้านี้และยังขนออกมาไม่หมด มีการทยอยขนเพื่อส่งออกจึงผสมโรงให้ตัวเลขส่งออกรายเดือนสูงขึ้น

สถานการณ์ราคาข้าวในขณะนี้ ต่างจากปี 2551 ที่สต็อกโลกมีปัญหาคงจริง แต่ขณะนี้ เล่นเกมกักตุน บั่นราคาทำให้ตลาดป่วน และหากปั่นขึ้นไปมาก ข้าวไทยจะสู้กับคู่แข่งไม่ได้ เมื่อขายไม่ออก ขายยาก รัฐบาลก็ต้องหวนกลับมาซื้อเก็บหรือเรียกว่าจำนำก็แล้ว แต่หากตั้งราคาสูงข้าวก็ไหลไปที่รัฐบาลหมด ถูกต้องหรือไม่ที่เอาภาษีประชาชนมาทะเลงกันอย่างนี้ จะเอาอนาคตประเทศไปเล่นกันแบบนี้ไม่ได้ ถึงแม้ขายได้คะแนนเสียงกันปานใดก็ตาม

แหล่งข่าว กล่าวว่า สถานการณ์ค้าข้าวขณะนี้ ผู้ส่งออกเองก็เล่นตลาดเช่นกัน โดยใช้วิธีขายข้าวแบบตัดราคา โดยมีข้าวในสต็อกรัฐที่ประมูลไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ออกจากโกดังมาเป็นเครื่องมือในการกดราคา ผ่านวิธีว่า

หากโรงสีไม่ยอมขายข้าวในราคาต่ำตามที่ต้องการ ก็จะนำข้าวในสต็อกออกมาจำหน่ายแทน โดยราคาประมูลเฉลี่ย ข้าวสารที่ซื้อจากรัฐอยู่ที่ตันละ 1.2 หมื่นบาท แต่ในทางกลับกัน พบว่าตลาดข้าวเก่ามีน้อยมากและข้าวที่อยู่ในสต็อกที่ทำสัญญาขายให้เอกชนไปแล้วนั้น กำลังจะครบกำหนดการขนข้าวออกตามสัญญา ทำให้คาดว่าจะมีการต่ออายุสัญญาจึงต้องจับตามอง เพราะหากรัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์ดำเนินการตามนี้จริง ก็จะไม่ยุติธรรมต่อระบบการค้าข้าว และทำให้รัฐเสียประโยชน์ด้วย

“ถ้าไม่มีการระบายข้าวของรัฐบาลนี้ราคาข้าวควรวิ่งไปที่ตันละ 1.6 หมื่นบาทแล้ว เพราะทั้งฟิลิปปินส์ จีน ปากีสถาน อินโดนีเซีย กำลังต้องการข้าว ปริมาณการส่งออกช่วงที่ผ่านมาที่สูงแต่ราคาข้าวอยู่ที่ตันละ 1.3 หมื่นบาทเท่านั้น แต่ตอนนี้ที่ราคาเพิ่มขึ้นน่าจะเป็นเพราะโรงสีรอนโยบายเพื่อไทย จึงเก็บข้าวไว้เพื่อเข้าโครงการรับจำนำ” แหล่งข่าวกล่าว

นายนิพนธ์ วงษ์ตระหง่าน นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมโรงสีข้าวไทย ระบุว่า ในช่วง 10 วันที่ผ่านมา พบว่าราคาข้าวเพิ่มขึ้น 400-500 บาทต่อตัน และทราบมาว่าขณะนี้โรงสีหลายแห่งแย่งกันรับซื้อข้าวมาเก็บไว้ เพื่อเก็งกำไรหากพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้ง และนำโครงการรับจำนำมาใช้ โรงสีเหล่านี้ก็จะนำข้าวที่กว้านซื้อไว้มาสวมสิทธิในโครงการรับจำนำทันที และจะได้กำไรอย่างน้อยเท่าตัว เพราะราคาจำนำอยู่ที่ 1.5 หมื่นบาทต่อตัน ขณะที่โรงสีเขารู้วิธีการที่จะทำให้ข้าวที่รับซื้อมาก่อนหน้านี้เข้าโครงการรับจำนำได้อย่างไร

“ผมอยากเตือนให้โรงสีระวัง ว่า การกว้านซื้อข้าวเปลือกจากชาวนามาเก็บไว้ และหวังว่าจะนำมาสวมสิทธิเข้าโครงการรับจำนำหากพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาล ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะหน่วยงานรัฐมีกลไกในตรวจสอบอยู่แล้ว เช่น ข้าวที่จะเข้าโครงการได้จะต้องมีหลักฐานว่าเป็นข้าวของใคร เกี่ยวตอนไหน และรับซื้อเมื่อใด ก่อนหรือหลังมีโครงการ แต่หากกลไกของหน่วยงานรัฐไม่ทำงาน หรือไม่มีการบังคับใช้กฎหมายอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่ง” นายนิพนธ์กล่าว

แหล่งข่าววงการโรงสีข้าว กล่าวว่า ในรัฐบาลก่อนๆ โรงสีที่เข้าโครงการรับจำนำจะต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะ และเมื่อเข้าร่วมโครงการได้แล้วจะต้องจ่ายเงินอีกโดยจ่ายตามปริมาณข้าวเปลือกที่โรงสีได้รับโควตา หรือแม้แต่โครงการตั้งโต๊ะรับซื้อข้าวของกระทรวงพาณิชย์เพื่อแก้ปัญหาข้าวเปลือกถูกกดราคา โรงสีที่เข้าร่วมโครงการจะต้องจ่ายใต้โต๊ะเช่นเดียวกับโครงการรับจำนำ จึงมีโรงสีเข้าร่วมน้อย ขณะที่ชาวนาหลายพื้นที่ร้องเรียนมายังรัฐบาลว่าถูกโรงสีกดราคาข้าวเปลือกอยู่ และต้องการให้ตั้งโต๊ะรับซื้อข้าวในราคาอ้างอิง

“วงการโรงสีเขารู้กันว่าหากจะเข้าร่วมโครงการรับจำนำหรือตั้งโต๊ะต้องจ่าย 5 แสนบาทต่อสัญญา หากรับซื้อข้าวหรือจำนำข้าวแล้วก็ต้องจ่ายอีกตามโควตาข้าวเปลือกที่ได้มา ซึ่งอยู่ที่ 100 บาทต่อเกวียน ส่วนโรงสีบางโรงที่เล่นไม่ซื่อ แทนที่จะนำข้าวคุณภาพดีส่งให้รัฐบาลนำไปเก็บที่โกดัง ก็ส่งข้าวคุณภาพต่ำๆ ไปให้แทน แต่ยอมเสียใต้โต๊ะ 20 บาทต่อตัน หรือคุณภาพแย่มากก็จ่าย 50 บาทต่อตัน เก็บไว้ไม่เท่าไรข้าวก็เสีย แล้วรัฐบาลก็นำมาขายในราคาต่ำๆ ข้าวจึงเป็นขุมทรัพย์นักการเมืองเลยทีเดียว” แหล่งข่าวระบุ

นายวิเชียร พวงลำเจียก อุปนายกสมาคมชาวนาไทย ระบุว่า ตั้งแต่เดือน มิ.ย.ราคาข้าวเปลือกเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 500 บาทต่อตัน เช่น ข้าวเจ้าราคาเพิ่มจาก 6.5 พันบาทเป็น 7.2-7.3 พันบาทต่อตัน ข้าวหอมปทุมธานีเพิ่มจาก 7.2 พันบาทเป็น 8-8.5 พันบาทต่อตัน ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูกาลผลิตข้าวนาปรังแล้ว และตอนนี้แม้ข้าวจะมีราคาดี แต่ชาวนาก็ไม่ได้อะไร เพราะข้าวไปอยู่ในมือโรงสีหมดแล้ว

นายวิเชียร ระบุว่า หากโรงสีจะนำข้าวเปลือกที่รับซื้อไปเข้าร่วมโครงการรัฐบาลหน้า เช่น โครงการรับจำนำก็สามารถทำได้ เพราะมีช่องทางอยู่ แต่ต้องได้รับความร่วมมือจากทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐ โรงสีและชาวนาเอง โดยสิ่งที่เคยทำกันมา คือ หากชาวนามีที่นา 50 ไร่ จะได้โควตาข้าวที่จะเข้าโครงการรับจำนำ 40 ตันต่อราย แต่ปรากฏว่าผลผลิตที่ออกมาจริงจะอยู่ที่ 30 ตันเท่านั้น โควตาที่เหลือ 10 ตัน โรงสีก็จะขอซื้อจากชาวนาราคา 300 บาทต่อตัน และให้ชาวนามาลงชื่อ จากนั้นก็นำข้าวเปลือกที่ซื้อเก็บไว้มาเข้าโครงการ

“หากพรรคเพื่อไทยหรือชาติไทยพัฒนานำโครงการจำหน่ายข้าวที่ราคา 1.5 หมื่นบาทต่อตันมาใช้อีกครั้ง การทุจริตโครงการจำหน่ายข้าวก็ไม่ใช่ว่าจะง่าย เพราะการจำหน่ายเขาได้ปรับปรุงวิธีการใหม่ คือ การนำบัตรเครดิตชาวมาประกอบเป็นหลักฐานด้วย แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทุจริตไม่ได้ เพราะมีช่องทางอยู่ ซึ่งโรงสีและชาวนา รวมถึงผู้เกี่ยวข้องหน่วยงานรัฐต้องร่วมมือกันจึงจะทำได้ คือ การเวียนเทียนข้าว โดยนำข้าวนอกฤดูกาลมาเข้าโครงการรับจำหน่าย” นายวิเชียรกล่าว

นายมนัส สร้อยพลอย อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า ขณะนี้ ตลาดต่างประเทศกำลังจับตามองผลการเลือกตั้งทั่วไปของไทย เพื่อลุ้นว่าเมื่อมีรัฐบาลแล้ว จะทำให้นโยบายดูแลราคาข้าวของไทยเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ เพราะนโยบายของไทยจะกระทบกับตลาดโลก โดยขณะนี้ ไทยใช้ระบบการค้าเสรีผ่านโครงการประกันรายได้ ที่เต็มเต็มรายได้ให้ชาวนา แต่ตัวสินค้ายังอยู่ในตลาด ขณะที่โครงการรับจำหน่าย เมื่อรัฐประกาศเริ่มโครงการและกำหนดเป้าหมายปริมาณรับจำหน่าย เช่น 9 ล้านตัน ตลาดจะรับรู้ว่าจะหายไปตามจำนวนนั้นทันที และกลายเป็นทรัพย์สินของรัฐบาลทำให้ผู้ส่งออกเก็บราคาไม่ได้ แต่วิธีการนี้ก็จะมีความเสี่ยงในแง่ที่ว่าสต็อกรัฐบาลที่เก็บไว้จะเป็นแรงกดดันราคาอีกทอดหนึ่ง

“ขณะนี้ ในตลาดค้าสต็อกข้าวที่มีอยู่ ไม่ใช่ข้าวที่ออกมาจากท้องนา เพราะสิ้นสุดฤดูกาลผลิตไปแล้วส่วนนาปรัง กำลังเริ่มผลิต ซึ่งเทียบกับสัดส่วนการส่งออกช่วงที่ผ่านมาและจากนี้ไปจึงมั่นใจว่าเทรนด์ราคาข้าว จะมีแต่เพิ่มขึ้น ส่วนเรื่องการเมืองหลังการเลือกตั้ง ก็จะทำให้ทิศทางนโยบายข้าวของไทยเป็นอย่างไร แต่ไม่น่าจะกระทบตลาดมากเพราะไทยจะมีรัฐบาลช่วง ส.ค. ซึ่งไม่ใช่ฤดูผลผลิตออกสู่ตลาด แต่จะไปมีผลจริงๆ ช่วง พ.ย. ที่เริ่มต้นปลูกข้าวหน้าปี” นายมนัสกล่าว

นายสมพงษ์ กิตติเรืองลาภ ประธานกรรมการบริษัท พงษ์ลาภ จำกัด กล่าวว่า แนวโน้มการส่งออกข้าวจากนี้ ไตรมาสหลังๆ ต้องจับตาดูการประกาศซื้อข้าวของฟิลิปปินส์ เจลีย์ปีละ 1 ล้านตัน เพื่อเก็บไว้ในสต็อกสำหรับปีหน้า แต่คาดว่าจะเริ่มขั้นตอนการประกาศรับซื้อประมาณ 1-2 เดือนจากนี้ เช่นเดียวกับอินโดนีเซียที่มีแนวโน้มเตรียมประกาศรับซื้อข้าวแต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะซื้อปริมาณเท่าใด ทำให้ทิศทางราคาน่าจะดีต่อเนื่อง

นางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ตลาดข้าวกำลังรอดูผลการเลือกตั้งว่าจะเกิดอะไรขึ้น ซึ่งในส่วนผู้ซื้อต่างประเทศอาจไม่มีผลมากเท่ากับปัจจัยปริมาณความต้องการซื้อจริง แต่ผู้ส่งออกไทยกำลังจับตาดูว่าถ้าผลการเลือกตั้งออกมาในทิศทางใด ก็จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนของผู้ส่งออก ซึ่งหากมีการตั้งราคาข้าวสูงและหลังการเลือกตั้งราคาข้าวปรับเพิ่มขึ้นสูงมาก ก็จะทำให้ผู้ส่งออกมีต้นทุนสูงตาม และส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถการแข่งขันด้วย

“การหาเสียงเลือกตั้งทำให้ตลาดข้าวปั่นป่วนอยู่บ้าง โดยถ้ากำหนดราคาสูงราคาส่งออกก็จะสูงและกระทบไปถึงต้นทุนขายของผู้ส่งออกไทย แต่ถ้าเป็นการสูงตามระบบประกันรายได้ผลกระทบต่อตลาดจะน้อย แต่รัฐบาลอาจต้องเสียเงินชดเชยสูงตามเพดานราคาที่กำหนด แต่ถ้าเป็นระบบจำหน่ายข้าว ที่เป็นการดูดข้าวเข้าคลัง ก็จะกระทบต้นทุนส่งออกทันที” นางสาวกอบสุขกล่าว

นายประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาไทย กล่าวว่า นโยบายหาเสียงของพรรคการเมืองขณะนี้ ยังไม่ตรงกับความต้องการของชาวนาเพราะสิ่งที่ชาวนาต้องการเห็น คือ การดูแลสินค้าข้าวอย่างยั่งยืนมากกว่าการมากำหนดราคาข้าวสูงมากๆ เพราะในความเป็นจริงอาจไม่สามารถทำได้อย่างที่หาเสียงไว้

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ราคาข้าวขณะนี้กำลังปรับตัวเพิ่มขึ้นไม่ได้เกิดจากปัจจัยการเมือง แต่มาจากปริมาณข้าวที่จะออกสู่ตลาดไม่มีอีกแล้วตามฤดูกาลผลิต

“เรื่องหาเสียงชาวนามองว่าเป็นเหมือนการแย่งมาเอาใจกัน เหมือนขายของที่ต้องมีข้อเสนอมาช่วยกัน แต่ไม่รู้จะทำได้จริงหรือไม่ เรียกได้ว่านโยบายที่ประกาศตอนนี้ยังไม่โดน เพราะที่ชาวนาอยากเห็นจริงๆ คือ จะพัฒนาผลผลิตอย่างไร พัฒนาแหล่งน้ำ และความเป็นอยู่ของชาวนาอย่างไรที่ยั่งยืนมากกว่านี้” นายประสิทธิ์กล่าว

ที่มา หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

ปลัดพาณิชย์คาดส่งออกข้าวไทยปีนี้แตะ 10 ล้านตัน

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ยังมั่นใจไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลก และยังคงรักษาแชมป์ได้ต่อไป เนื่องจากข้าวไทยเป็นที่รู้จัก มีคุณภาพ มีมาตรฐาน

นายยรรยง กล่าวว่า ในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2554 ไทยสามารถส่งออกข้าวไปตลาดทั่วโลกแล้วกว่า 5.7 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 88,000 ล้านบาท ดังนั้น เป้าหมายที่คาดการณ์ว่าในปีนี้อาจจะส่งออกข้าวได้ 9 – 9.5 ล้านตัน ได้อย่างแน่นอน และยังคงคิดว่าโอกาสที่ไทยจะส่งออกข้าวถึง 10 ล้านตัน เป็นไปได้สูง และมีมูลค่ากว่า 170,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผู้ส่งออกข้าวจะประสบปัญหา และได้รับผลกระทบจากต้นทุนสูง โดยเฉพาะจากราคาน้ำมัน หรือความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยน แต่ด้วยแนวทางการเจาะตลาด และความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนในการวางกลยุทธ์ การส่งออกข้าวไทยไปยังตลาดโลก รวมถึงผู้ส่งออกข้าวหลายประเทศประสบปัญหาจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง และอีกหลายปัจจัย จนทำให้บางประเทศงดการส่งออกข้าว จึงเป็นโอกาสที่ความต้องการของของไทยจะเพิ่มขึ้น ซึ่งกระทรวงพาณิชย์มีแผนที่จะเร่งเจาะตลาด และสร้างชื่อเสียงให้กับข้าวไทยในตลาดโลกเพิ่มขึ้น

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวอีกว่า เพื่อให้ข้าวไทยเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกและรักษาแชมป์เป็นผู้นำอันดับหนึ่งของโลก จึงเตรียมจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ รวมถึงการจัดสัมมนาเชิงวิชาการ Thailand Rice Convention และกิจกรรม World Rice Standard Summit 2011 ในระหว่างวันที่ 20 – 23 มิถุนายนนี้ โดยการจัดสัมมนาครั้งนี้ได้เชิญประเทศคู่ค้าจากต่างประเทศกว่า 50 ประเทศทั่วโลก รวมกว่า 500 คน มาร่วมประชุมสัมมนาวิชาการในวันที่ 20 มิถุนายน ที่กรุงเทพมหานคร และวันที่ 22 – 23 มิถุนายน ก็จะนำประเทศคู่ค้าไปเยี่ยมชมนาข้าวและโรงสี จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้ทราบถึงวิถีชีวิตของชาวนา รวมถึงขั้นตอนมาตรฐานการผลิตข้าวหอมมะลิไทย ในการสร้างตลาดให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกต่อไป.

ที่มา สำนักข่าวไทย

เชื่อบจจีโอข้าวหอมฯทุ่งกุลาร้องไห้

นางปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า ตนได้นำคณะผู้แทนไทยเดินทางไปยังสหภาพยุโรป (อียู) เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจกับหน่วยงานในอียู 5 ประเทศ ได้แก่ อิตาลี เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม อังกฤษ และฝรั่งเศส ทั้งกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงเศรษฐกิจ และภาคเอกชน เช่น ผู้นำเข้า สมาพันธ์ผู้ส่งออกข้าวของอียู ซึ่งเป็นผู้ยื่นคัดค้านคำขอจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (จีไอ) ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ของไทยในอียู

โดยในการหารือไทยได้เสนอปรับแนวทางการยื่นคำขอจดทะเบียน โดยจะยื่นจดทั้งคำว่า “ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้” แต่จะขอรับความคุ้มครองเฉพาะคำว่า “ทุ่งกุลาร้องไห้” เพื่อไม่ให้กระทบต่อการทำตลาดของข้าวหอมมะลิไทย เพราะผู้ที่คัดค้านเกรงว่าหากไทยได้รับจดทะเบียนแล้ว จะทำให้ไม่สามารถใช้คำว่า “ข้าวหอมมะลิ” ได้อีก หลังจากผู้ค้าเหล่านี้ได้สร้างแบรนด์ข้าวหอมมะลิจนติดตลาดในยุโรปแล้ว ซึ่งไทยยืนยันว่าจะขอรับการคุ้มครองเฉพาะคำว่าทุ่งกุลาร้องไห้เท่านั้น

ส่วนในประเด็นการระบุเงื่อนไขว่า ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าจีไอจะต้องบรรจุในพื้นที่ที่เป็นแหล่งผลิตเท่านั้น ไทยได้ชี้แจงว่า เป็นการป้องกันการปนเปื้อน ป้องกันแมลง เช่น มอด ซึ่งทำลายข้าวเมื่อมีความชื้นสูง และยังเป็น การตรวจสอบแหล่งที่มา เพื่อสงวนความหอม ซึ่งเป็นคุณลักษณะเฉพาะของข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งยืนยันให้มีการดำเนินการเช่นนี้ต่อไป

“ส่วนข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้อง หรือข้าวพรีเมียมเกรดอื่นๆ ไทยไม่คัดค้าน หากผู้ประกอบการในอียูนำเข้าข้าวจากไทยไปบรรจุใหม่ เพื่อทำการแข่งขันกับข้าวชนิดอื่น แต่ต้องมีระบบตรวจสอบย้อนกลับที่มาจากแหล่งไทย

จริง เพื่อป้องกันชื่อเสียงข้าวไทยเสียหาย โดยมั่นใจว่า ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอีกแล้ว เพราะได้ทำความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องจนเข้าใจตรงกันแล้ว โดยคาดว่าภายในปีนี้ไทยจะจดทะเบียนจีไอข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ได้แน่” นางปัจฉิมากล่าว

ทั้งนี้ การจดทะเบียนจีไอข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ จะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรของไทย ขณะนี้มีเกษตรกรจดทะเบียนเป็นผู้ผลิตจีไอแล้วประมาณ 1,000 ราย พื้นที่ประมาณ 1 หมื่นไร่ และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้น

ที่มา คมชัดลึก

ซีพีเชื่อครึ่งปีหลังข้าวราคาดี

นายสุเมธ เหล่าโมราพร ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าข้าวตราฉัตรในเครือซีพี เปิดเผยว่า แนวโน้มราคาข้าวในครึ่งปีหลังนี้คาดว่าราคาข้าวน่าจะปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากมีปัจจัยความต้องการข้าวของตลาดดลกเข้ามาช่วยหนุน ส่งผลให้ขณะนี้ประเทศไทยมีการส่งออกข้าวไปยังตลาดโลกเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเดือนละ 1 ล้านตัน ซึ่งหากสามารถรักษาอัตราการส่งออกให้อยู่ในระดับนี้ได้จะทำให้สิ้นปีนี้ประเทศไทยจะมีการส่งออกข้าวอยู่ที่ 12 ล้านตัน ซึ่งถือเป็นสถิติใหม่สูงสุดจากเดิมที่จะมียอดการส่งออกข้าวต่อปีสูงสุดอยู่ที่ 10 ล้านตัน

“ตั้งแต่ไตรมาส 3 เป็นต้นไปเชื่อว่าราคาข้าวน่าจะดีขึ้น เนื่องจากขณะนี้หลายประเทศประสบปัญหาผลผลิตข้าวที่ไม่ดีเท่าที่ควร ขณะที่เวียดนามเอง ซึ่งถือว่าเป็นคู่แข่งรายหลักของไทยก็เริ่มประสบกับปัญหาการส่งออกข้าวไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เพราะมีหลายประเทศเริ่มหันมาสั่งซื้อข้าวจากไทยแทนเวียดนาม แม้ว่าราคาของไทยจะแพงกว่าเวียดนามประมาณ 10 ดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากคุณภาพข้าวของไทยดีกว่าเวียดนาม” นายสุเมธกล่าว

สำหรับสถานการณ์ราคาข้าวในช่วงครึ่งปีหลัง จะมีการปรับราคาขึ้นมาเท่าใดนั้น อาจขึ้นอยู่กับว่าประเทศไทยจะได้ใครเป็นนายก หากประเทศไทยได้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้หญิงคาดว่าราคาข้าวจะมีการปรับราคาขึ้นมาไม่ต่ำกว่า 40% เนื่องจากนโยบายหลักของพรรคเพื่อไทยเน้น การจำหน่ายราคาข้าวชาวดันละไม่ต่ำกว่า 1.5 หมื่นบาท และข้าวหอมมะลิจะมีการรับจำหน่ายจากราคาดันละ 1.4 หมื่นบาท เป็น 2 หมื่นบาท ไม่ว่าราคาข้าวในขณะนั้นจะเป็นอย่างไรรัฐบาลก็จะรับซื้อในราคาดังกล่าว ทั้งนี้หากประเทศไทยได้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ชาย คาดว่าราคาข้าวจะปรับขึ้นประมาณ 5-10% เนื่องจากนโยบายหลักของพรรคประชาธิปัตย์เน้นไปที่การรับประกันราคาข้าวที่ตันละ 1.1 หมื่นบาทเป็นตันละ 1.2 หมื่นบาท ซึ่งราคาจะมีการปรับเปลี่ยนตามกลไกของตลาดในขณะนั้น โดยส่วนตัวในฐานะของภาคเอกชนไม่สามารถสรุปได้ว่าเห็นด้วยกับนโยบายของพรรคการเมืองใด เนื่องจากทั้ง 2 นโยบายมีทั้งส่วนดีและส่วนเสีย ซึ่งคงต้องขึ้นอยู่กับประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจว่าต้องการจะให้พรรคการเมืองใดเข้ามาบริหารประเทศ

สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทในช่วงครึ่งปีหลังนี้ ยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจผ่านช่องทาง “ฟู้ดเซอร์วิส” ให้มากขึ้นจากปัจจุบันสามารถนำสินค้าเข้าไปจำหน่ายตามร้านอาหารต่างๆ ได้แล้วประมาณ 768 ร้านทั่วประเทศ เนื่องจากช่องทางขายดังกล่าวมีอัตราการเติบโตปีละไม่ต่ำกว่า 15% หรือมีมูลค่าอยู่ที่ 2,000-3,000 ล้านบาท เพราะคนไทยหันมารับประทานอาหารนอกบ้านมากขึ้นโดยเฉพาะครอบครัวคนรุ่นใหม่ บริษัทจึงเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจ จึงมีแผนที่จะส่งพนักงานขายเข้าไปเจรจาธุรกิจตามร้านอาหารต่างๆ โดยในสิ้นปีนี้คาดว่าจะสามารถขยายช่องทางจำหน่ายผ่านร้านอาหารได้เป็น 2,000 แห่งทั่วประเทศ

ทั้งนี้หลังจากที่บริษัทรุกขยายช่องทางขายผ่านฟู้ดเซอร์วิสอย่างต่อเนื่องคาดว่าสิ้นปีหน้าบริษัทน่าจะมีสัดส่วนยอดขายผ่านช่องทางดังกล่าวอยู่ที่ 25% จากปัจจุบันอยู่ที่ 10% ขณะที่สิ้นปีนี้คาดว่าจะมีรายได้อยู่ที่ประมาณ 2.6 หมื่นล้านบาท หรือมียอดขายข้าวอยู่ที่ประมาณ 1.1 ล้านตัน เติบโต 10% จากปีก่อน แบ่งเป็นยอดขายจากในประเทศ 40% และต่างประเทศ 60%

ศูนย์วิจัยกสิกรฯ คาดราคาข้าวส่งออก H2/54 สูงต่อ หลังสต็อกหลายประเทศลดลง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุว่า แนวโน้มราคาข้าวในช่วงที่เหลือของปี 54 ทั้งราคาข้าวในตลาดโลก รวมทั้งตลาดไทยตั้งแต่เดือน พ.ค.54 เป็นต้นไป จะปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลังจากที่สต็อกข้าวหลายประเทศลดลง โดยเฉพาะอินโดนีเซีย และ ฟิลิปปินส์ อาจจะต้องซื้อข้าวในตลาดโลกเพื่อนำไปบริโภคในประเทศ

ทั้งนี้ อินโดนีเซีย เหลือสต็อกข้าวเพื่อบริโภค 1.97 เดือน ฟิลิปปินส์ 1.41 เดือน และเวียดนาม 1.08 เดือน โดยสต็อกข้าวลดต่ำกว่าอัตราเฉลี่ยของสต็อกข้าวโลกที่ 2.60 เดือน ดังนั้น ครึ่งหลังปี 54 ข้าวไทยน่าจะได้รับอานิสงส์จากสต็อกข้าวลดลง และในฐานะที่ไทยมีสต็อกข้าวอันดับ 1 ของโลก ปริมาณ 6.93 เดือน (ตัวเลขเดือน พ.ค.54) ส่งผลให้ราคาข้าวของเกษตรกรปรับตัวเพิ่มขึ้น

ประกอบกับ มีความชัดเจนที่อินเดียจะไม่กลับมาส่งออกข้าวในปี 54 คาดว่าจะส่งผลให้ราคาข้าวของไทยในช่วงครึ่งหลังของปีนี้มีแนวโน้มกระเตื้องขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังมีปัจจัยหนุนจากการที่เอกชนฟิลิปปินส์เริ่มสั่งซื้อข้าวจากไทย หลังจากรัฐบาลอนุมัติให้ซื้อข้าวโดยตรงได้ นอกจากนี้ คาดว่าจะได้รับคำสั่งซื้อจากรัฐบาลฟิลิปปินส์อีก 500,000-600,000 ตัน และบังคลาเทศประมูลซื้อข้าวหนึ่งอีก 50,000 ตัน รวมทั้งคำสั่งซื้อจากอินโดนีเซีย อิรัก และจีน

อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยที่ยังต้องติดตามคือ เวียดนามจะกลับมาเร่งส่งออกในช่วงที่เหลือของปีนี้หรือไม่ เนื่องจากช่วง 5 เดือนแรกเวียดนามส่งออกข้าวเพียง 3 ล้านตันเท่านั้น รวมทั้งยังต้องติดตามประเทศผู้ผลิตข้าวอื่นๆ โดยเฉพาะผู้ผลิตในประเทศแถบอเมริกาใต้ (บราซิล อาร์เจนตินา อุรุกวัย) ที่ปีนี้ผลผลิตอยู่ในเกณฑ์ดี โดยบราซิลเริ่มส่งออกข้าวหนึ่งแข่งขันกับไทยในตลาดแอฟริกาในราคาต่ำกว่าไทย โดยส่งออกเพียงตันละ 470 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในขณะที่ราคาส่งออกข้าวหนึ่งของไทยอยู่ในระดับตันละ 500-510 ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนอาร์เจนตินาและอุรุกวัยขยายตลาดส่งออกข้าวในแถบตะวันออกกลาง โดยเฉพาะอิรัก

สำหรับเดือน พ.ค.54 ดัชนีราคาข้าวที่เกษตรกรขายได้อยู่ในระดับ 176.50 หดตัว 0.2% จากเดือนก่อนหน้า โดยดัชนีราคาขายส่งหน้าโรงสีปรับลดลงไปอยู่ในระดับ 164.79 หรือหดตัว 3.4% MoM เนื่องจากปัญหาข้าวที่เก็บเกี่ยวมีความชื้นสูง และปัญหาการแพร่ระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในบางพื้นที่ ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพข้าว แต่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ทั้งดัชนีราคาที่เกษตรกรขายได้และราคาขายส่งหน้าโรงสีปรับเพิ่มขึ้น 8.9% และ 1.7% ตามลำดับ

ส่วนดัชนีราคาส่งออกเฉลี่ยข้าวทุกประเภทของไทย และดัชนีราคาส่งออกข้าว 5% ในเดือน พ.ค.อยู่ในระดับ 135.54 และ 129.06 เพิ่มขึ้น 0.8% และ 1.6% ตามลำดับจากเดือนก่อนหน้า เนื่องจากเริ่มทยอยมีคำสั่งซื้อล็อตใหญ่เข้ามาที่ไทย จากระดับราคาส่งออกข้าวของเวียดนามที่อยู่เพิ่มขึ้นมาอยู่ในระดับสูงกว่าไทย โดยเฉลี่ยสูงกว่าประมาณตันละ 10 ดอลลาร์สหรัฐฯ

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1-9 มิ.ย. 2554 มีจำนวน 121,659 ตัน มูลค่า 56.876 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และการส่งออกข้าวนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 9 มิ.ย. 2554 มีจำนวน 3.393 ล้านตัน มูลค่า 1.603 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทของเวียดนาม (The Ministry of Agriculture and Rural Development; MARD) คาดการณ์ว่า ในปีนี้ เวียดนามจะส่งออกข้าวในปริมาณ 7.1-7.4 ล้านตัน ทั้งนี้ในเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา เวียดนามส่งออกข้าวถึง 700,000 ตัน มูลค่า 330 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สถานการณ์ด้านราคาข้าวส่งออกของเวียดนามในขณะนี้ ราคาขยับสูงขึ้นจากการคาดว่าจะมีความต้องการข้าวจากต่างประเทศเข้ามาอีก ทั้งนี้ราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ 465-475 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี เพิ่มขึ้นจากระดับ 460-465 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะที่ข้าวขาว 25% ราคาอยู่ที่ 425-440 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี จากระดับ 430 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อน

ในช่วงนี้ ผู้ซื้อได้กลับเข้ามาในตลาดเพื่อซื้อข้าวในช่วงที่ราคายังไม่สูงมาก เพราะหากพันเดือนนี้ไปแล้ว การเก็บเกี่ยวข้าวในฤดูใหม่ก็จะเสร็จสิ้นลง ซึ่งราคาก็ปรับตัวสูงขึ้น โดยมีการซื้อข้าวขาว 25% เพื่อส่งไปยังแอฟริกาตะวันตก

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า สมาคมอาหารได้มอบหมายให้สมาชิกรับซื้อข้าวสารจากฤดูการผลิตฤดูร้อน (summer-autumn rice) ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อเก็บสต็อกไว้จำนวน 1 ล้านตัน (ประมาณ 1 ใน 4 ของผลผลิตในฤดูการผลิตนี้) เป็นเวลา 3 เดือน โดยจะเริ่มในวันที่ 15 ก.ค. ไปจนถึงวันที่ 30 ส.ค. ศกนี้ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 80 ราย ซึ่งจะมีการรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรในราคา 5,000 ดองต่อก.ก. (ประมาณ 24.3 เซ็นต์) อย่างไรก็ตาม ในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการจะไม่ได้รับการสนับสนุนด้านดอกเบี้ยจากรัฐบาล เพราะเวียดนามกำลังประสบปัญหาด้านเงินเฟ้ออยู่ในขณะนี้

เมื่อปีที่แล้วผู้ส่งออกได้ช่วยกันเก็บสต็อกข้าวไว้ 2 ล้านตัน และในปีนี้ก็ได้มีการเก็บสต็อกผลผลิตข้าวในฤดูการผลิตฤดูหนาว (winter-spring rice) ไปแล้ว 1 ล้านตัน โดยมีผู้ส่งออกเข้าร่วมโครงการจำนวน 65 ราย ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนด้านเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจากรัฐบาล

ในขณะนี้ เกษตรกรได้เก็บเกี่ยวผลผลิตจากฤดูการผลิตฤดูร้อน ไปแล้วประมาณ 6% ของพื้นที่เก็บเกี่ยวทั้งหมด โดยคาดว่าจะมีผลผลิตในฤดูนี้ประมาณ 8 ล้านตันข้าวเปลือก ขณะที่ราคาข้าวเปลือกในขณะนี้อยู่ที่ประมาณ 5,500 ดองต่อก.ก.

ที่มา Riceonline.com

กัมพูชา

กระทรวงพาณิชย์ของกัมพูชารายงานการส่งออกข้าวในระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน 2554 เพิ่มขึ้นเป็น 42,669 ตัน มูลค่า 24.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือทั้งปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นประมาณ 1 เท่าตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน เนื่องจากการส่งออกไปยังประเทศในยุโรปได้รับจีเอสพี (ภาษีร้อยละ 0) ผู้ส่งออกของกัมพูชาสามารถลดต้นทุนลงได้ถึง 150 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยปัจจุบันกัมพูชามีผลผลิตข้าวทั้งสิ้น 3.9 ล้านตัน และมีปริมาณข้าวสารส่วนเกินสำหรับการส่งออกในปีนี้ 2.5 ล้านตัน

ที่มา Riceonline.com

พม่า

มีรายงานว่า ค่าเงินจัตของพม่าที่แข็งค่าขึ้นตลอด 3 เดือนที่ผ่านมา ส่งผลให้ผู้ส่งออกและชาวนาของพม่าได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ทั้งนี้ เงินจัตของพม่าแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา โดยล่าสุดอัตราแลกเปลี่ยนเงินจัตอยู่ที่ 770 จัต ต่อ 1 เหรียญสหรัฐ และไม่สามารถเปลี่ยนไปใช้สกุลเงินอื่นได้อย่างง่าย ๆ

การแข็งค่าขึ้นของเงินจัต ทำให้บรรดาผู้ส่งออกได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากรายได้ที่ลดลง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจด้านอื่นด้วย เช่น การคมนาคมและธุรกิจภัตตาคาร ขณะที่ชาวนาก็ได้รับผลกระทบด้วย เนื่องจากนายจ้างไม่สามารถจ่ายค่าจ้างราคาสูงให้ชาวนาในการปลูกข้าวฤดูกาลต่อไป

นอกจากนี้ บรรดาผู้ส่งออกข้าวที่รับเงินเดือนในสกุลดอลลาร์สหรัฐ ก็ได้รับความเดือดร้อนเช่นกัน เนื่องจากค่าเงินจาดที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ทำให้รายได้ของผู้ส่งออกข้าวเหล่านี้ลดลงโดยปริยาย

[ที่มา สำนักข่าวไทย](#)

อินเดีย

มีรายงานว่า กระทรวงพาณิชย์ (The commerce ministry) อาจจะปรับลดราคาส่งออกขั้นต่ำของข้าวขาวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมัติ (non-basmati rice) ลง หลังจากที่มีความพยายามเสนอให้มีการยกเลิกมาตรการห้ามส่งออก แต่ไม่ประสบความสำเร็จ

ทั้งนี้ รัฐบาลได้กำหนดราคาส่งออกขั้นต่ำ (The minimum export price; MEP) ไว้ที่ 850 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งหากรัฐบาลมีการปรับลดราคาส่งออกขั้นต่ำลงก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ส่งออกสามารถส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมัติได้มากขึ้น

คณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ (The Cabinet Committee on Economic Affairs) ได้อนุมัติให้เพิ่มราคารับซื้อข้าวเปลือกขั้นต่ำ (The Minimum Support Prices; MSPs) สำหรับฤดูการผลิตหลัก (Kharif Crops) ปีการผลิต 2011/12 ซึ่งจะเริ่มขึ้นในเดือน ก.ค. ศกนี้ โดยข้าวเปลือกเกรดธรรมดา (common rice) กำหนดไว้ที่ 1,080 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 24.2 เหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึ้นจาก 1,000 รูปี เมื่อปีการผลิตก่อนหน้า ส่วนข้าวเปลือกเกรด A (Grade A) กำหนดไว้ที่ 1,110 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจาก 1,030 รูปี เมื่อปีการผลิตก่อน

[ที่มา Riceonline.com](#)

จีน

สำนักงานบรรเทาปัญหาอุทกภัยและความแห้งแล้งแห่งชาติของจีน (Office of State Flood Control and Drought Relief Headquarters) ระบุว่า ฝนที่ตกลงมาเมื่อช่วงวันที่ 4-6 มิ.ย.ที่ผ่านมาทำให้พื้นที่เกษตรกรรมที่แห้งแล้งลดลงถึง 39% รวมทั้งในมณฑลหูเป่ย์และหูหนานพื้นที่ปลูกข้าวขนาดใหญ่

อย่างไรก็ตาม ที่มณฑลเจียงซู บริเวณชายฝั่งตะวันออกกลับมีปริมาณฝนตกเพียงเล็กน้อย ทำให้หลายพื้นที่ยังคงมีสภาพแห้งแล้งต่อไป ขณะที่มณฑลกุ้ยโจว ทางตะวันตกเฉียงใต้ กลับเผชิญน้ำท่วม

[ที่มา สำนักข่าวซินหัว](#)

อินโดนีเซีย

นายอินโดโรโยโน โชซีโล เลขาธิการกระทรวงประสานงานด้านสวัสดิการสังคมของอินโดนีเซีย กล่าวว่า ประชาชนทุกคนควรรับประทานอาหารเช้าให้หลากหลายเพื่อลดการพึ่งพาข้าว

"ปริมาณการบริโภคข้าวของพวกเราอยู่ที่ประมาณ 190 กิโลกรัมต่อคนต่อปี เทียบกับอัตราเฉลี่ยทั่วโลกที่ 60 กิโลกรัม ในขณะที่อินโดนีเซียมีผลผลิตอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตถึงราว 60 สายพันธุ์ อาทิ ข้าวโพด มันสำปะหลัง และสาธู เป็นต้น"

เขากล่าวว่า อินโดนีเซียควรเรียนรู้จากญี่ปุ่นที่สามารถลดการพึ่งพาข้าวจาก 80 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ลงเหลือ 60 กิโลกรัม เขากล่าวเพิ่มเติมว่า ถึงแม้ว่ารัฐบาลยังคงพยายามเพิ่มผลผลิตข้าวอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างหลากหลาย อินโดนีเซียจึงไม่ควรพึ่งพาข้าวเพียงอย่างเดียว

นายซุสไวโน อาชีสราฟ รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรอินโดนีเซียคาดการณ์ว่า การผลิตข้าวเปลือกของอินโดนีเซียจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 74.13 ล้านตันในปีหน้า ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายก่อนหน้านี้ที่ 70.6 ล้านตัน โดยคาดว่าผลผลิตข้าวจะบรรลุเป้าหมายโดยผ่านโครงการสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูก

รอมว.เกษตรกล่าวว่า เป้าหมายการผลิตของประเทศในปีหน้าจะอยู่ที่ 74.13 ล้านตัน โดยกระทรวงตั้งเป้าเพิ่มผลผลิตข้าวเปลือกส่วนเกินเป็น 10 ล้านตัน ภายในระยะเวลา 5-10 ปีข้างหน้า ทั้งนี้ เมื่อปี 2553 อินโดนีเซียมีผลผลิตข้าวเปลือกจำนวน 66.4 ล้านตัน หรือประมาณ 37.3 ล้านตันข้าวสาร

ทางด้านนายบายู กริสนาเมอร์ที่ รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรอินโดนีเซีย กล่าวว่า เมื่อปีที่แล้วประชากรอินโดนีเซียบริโภคข้าวประมาณ 33.1 ล้านตันข้าวสาร ซึ่งทำให้มีผลผลิตข้าวส่วนเกินอยู่ที่ระดับกว่า 4 ล้านตันข้าวสาร โดยผลผลิตส่วนเกินนี้มีเป้าหมายที่จะสร้างเสถียรภาพด้านอุปทาน ขณะที่มียุทธศาสตร์จากสภาพอากาศที่ผันผวน ซึ่งที่ผ่านมา สภาอากาศที่รุนแรงส่งผลกระทบต่ออุปทานอาหาร และยังทำให้เงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้นมาอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ 21 เดือนเมื่อเดือนม.ค.ที่ระดับ 7.02%

ที่มา สำนักข่าวซินหัว

